

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Năm 2020

Tôi tên: Ksor Thiều

Đơn vị công tác: Đảng ủy xã Ia Mláh, huyện Krông pa, tỉnh Gia Lai

Sinh hoạt Chi bộ: Quân sự xã.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4(khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đỷ lủi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự chuyên biến” “tự chuyên hóa” trong nội bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 1614- QĐ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) “ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp”; trong năm 2020, tôi đăng ký phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các nội dung cụ thể sau đây:

1. Việc thực hiện chuyên đề 2020: “ Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Với tư cách là người đứng đầu Đảng bộ, hạt nhân đoàn kết các dân tộc trên địa bàn, tạo động lực to lớn để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội, nhiệm vụ chính trị Đảng bộ đề ra; gắn với xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước ngang tầm với nhiệm vụ trong tình hình mới.

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

Vị trí, vai trò là Bí thư Đảng ủy của Đảng bộ luôn phấn đấu thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện về phát triển kinh tế, xã hội; tăng cường nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt đạt chuẩn theo yêu cầu.

Chức trách là Chủ tịch HĐND, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của ĐBHNND được cử tri tín nhiệm bầu đại diện cho tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Thực hiện đúng luật HNND, UBND năm 2003 (nay là luật Tổ chức Chính quyền), tổ chức tốt các kỳ họp HNND, các kỳ tiếp xúc cử, công tác tiếp dân, đối thoại nhân dân.

Thực hiện nhiệm vụ là Bí thư Chi ủy, Chi bộ quân sự; tăng cường công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng dân quân, mạnh về chính trị, tư tưởng, giỏi về chuyên môn quân sự, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ giao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ, phát huy dân chủ, nêu cao trách nhiệm, đảm bảo nguyên tắc của Đảng. Nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự chuyển biến” “ tự chuyên hóa” trong nội bộ; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đề cán bộ, đảng viên trong chi bộ nhận thức sâu sắc, hiệu quả thiết thực.

3. Hướng khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019:

Qua bản đăng ký cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của chuyên đề năm 2020, bản thân sẽ sớm khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm đã được kiểm điểm năm 2019 trong lãnh đạo, chỉ đạo chưa năng động sáng tạo, chưa khoa học; cho dù ở cương vị nào, môi trường nào cũng luôn gương mẫu.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ
PHÓ BÍ THƯ



Ksor Thoan

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ksor Thiều

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY XÃ
PHÓ BÍ THƯ



Ksor Luân